

BÁO CÁO

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 17-CT/TW, ngày 15/10/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X “Về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới”

Thực hiện Công văn số 529-CV/BTGTU, ngày 22/4/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về Báo cáo Tổng kết 15 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 17-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về công tác tuyên truyền miệng. Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh báo cáo kết quả kết quả thực hiện như sau:

I. Đặc điểm tình hình

Hiện nay, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh có 68 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc (34 đảng bộ cơ sở, 34 chi bộ cơ sở) với 2.712 đảng viên. Cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối công tác và sinh hoạt tại các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh, trong đó nhiều đảng viên giữ vị trí lãnh đạo chủ chốt các cơ quan, đơn vị nên nhìn chung có ý thức cao trong học tập, nghiên cứu và áp dụng chỉ thị vào cuộc sống, công tác, có nhận thức đầy đủ và nhạy bén đối với công tác xây dựng đảng, đặc biệt là việc chú trọng triển khai thực hiện có hiệu quả công tác báo cáo viên, tuyên truyền miệng, cấp ủy các cấp trong Khối có nhiều đổi mới trong việc truyền đạt, quán triệt chỉ thị giúp cho cán bộ, đảng viên tiếp cận nhanh và nắm vững các quan điểm, đường lối của Đảng, góp phần nâng cao nhận thức, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên trong Khối.

1. Thuận lợi

- Hội nghị báo cáo viên do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức mỗi tháng một kỳ đã cung cấp thông tin chính thống, kịp thời, đều đặn và phong phú tạo điều kiện thuận lợi cho việc định hướng dư luận xã hội, đấu tranh với những thủ đoạn xuyên tạc của các phần tử cơ hội, lực lượng thù địch, ổn định tư tưởng cán bộ, đảng viên trong Khối.

- Đội ngũ báo cáo viên Đảng ủy Khối luôn được quan tâm, kiện toàn về mặt tổ chức, đủ về số lượng và đảm bảo chất lượng theo quy định; trang thiết bị làm việc, chế độ chính sách, do vậy đã tạo điều kiện thuận lợi, kịp thời động viên tinh thần, hoạt động của đội ngũ báo cáo viên.

2. Khó khăn

Đảng ủy Khối có những đặc thù riêng, không có chính quyền quản lý nhà nước cùng cấp, công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác cán bộ chủ yếu thông qua các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc. Đảng viên trong Đảng

bộ Khối đông, lại sinh hoạt ở nhiều cơ quan, đơn vị nên việc quán triệt, tổ chức và quản lý chất lượng học tập chỉ thị có những khó khăn nhất định.

Nhiệm vụ chuyên môn của các cơ quan, đơn vị trong Khối rất nặng nề, trong khi đó cấp ủy các tổ chức cơ sở đều là kiêm nhiệm nên việc triển khai thực hiện chỉ thị ở một số nơi hiệu quả chưa cao.

Trong những năm qua, tình hình thế giới, khu vực và trong nước có những biến động phức tạp, nhất là diễn biến phức tạp dịch bệnh covid-19 trong thời gian qua, khủng hoảng kinh tế - tài chính thế giới; biến động chính trị ở khu vực Trung Đông, Nga - Ucraina; tình hình tranh chấp trên biển Đông đã tác động bất lợi đến sự phát triển kinh tế, ổn định chính trị của mỗi quốc gia trên thế giới. Các thế lực thù địch đẩy mạnh thực hiện chiến lược “Diễn biến hòa bình” với những thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt hơn; những biểu hiện xa rời mục tiêu, lý tưởng xã hội chủ nghĩa, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” có chiều hướng phức tạp.

Ở trong nước, giá cả hàng hóa biến động thất thường, tình hình thời tiết, dịch bệnh covid-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng nặng nề đến đời sống của cán bộ, đảng viên; việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị...trong Khối.

II. Kết quả 15 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 17-CT/TW

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện

Thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 15/10/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về “*Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới*” và Hướng dẫn số 28-HD/TW ngày 28/01/2008 của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã chỉ đạo cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng quán triệt và triển khai thực hiện. Thông qua việc nghiên cứu, học tập, quán triệt Chỉ thị 17-CT/TW, cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng đã xác định rõ chức trách, nhiệm vụ, thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền về những nội dung cốt lõi của Chỉ thị; cũng như, phản ánh tình hình thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong Chỉ thị đến cán bộ, đảng viên.

2. Công tác xây dựng, củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên

Thực hiện chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về xây dựng, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã thành lập đội ngũ báo cáo viên Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh để tổ chức tuyên truyền miệng. Trên cơ sở đề xuất của Ban Tuyên giáo - Dân vận và Ban Tổ chức Đảng ủy Khối (nay là Ban Xây dựng tổ chức cơ sở đảng) về số lượng, tiêu chuẩn chức danh báo cáo viên theo quy định của Trung ương, sau mỗi nhiệm kỳ đại hội Ban Thường vụ Đảng ủy Khối kịp thời ban hành quyết định thành lập, chỉ định bổ sung, thay thế đội ngũ báo cáo viên. Quy trình bổ sung báo cáo viên từ trước đến nay chọn lựa ngày càng chặt chẽ, bảo đảm tiêu chuẩn quy định, là những đồng chí có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng; có uy tín, trình độ và kỹ năng truyền giảng; có tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình, tâm huyết... Cụ thể như sau:

Ngày 09/6/2011 Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đã ban hành Quyết định số 312-QĐ/ĐU v/v “Thành lập đội ngũ báo cáo viên Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2010 - 2015” (theo quyết định số 340-QĐ/TW, ngày 03/12/2010 của Ban Bí thư) bao gồm 08 đồng chí (đã được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cấp thẻ báo cáo viên), trong đó có 02 đồng chí là Phó Bí thư Đảng ủy Khối, 04 đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, 01 đồng chí là Phó Bí thư Đảng ủy cơ sở.

Ngày 17/6/2016 Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã ban hành Quyết định số 357-QĐ/ĐUK v/v “Kiện toàn đội ngũ báo cáo viên của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020”, gồm 19 đồng chí. Sau khi có Công văn 259-CV/BTGTU, ngày 27/7/2016 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc tăng cường quản lý và nâng cao chất lượng báo cáo viên, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã kịp thời ban hành Quyết định 490-QĐ/ĐUK, ngày 29/8/2016 về “Kiện toàn lại đội ngũ báo cáo viên nhiệm kỳ 2015-2020 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh” với 06 đồng chí, trong đó có 02 đồng chí là Thường trực Đảng ủy Khối, 03 đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, 01 đồng chí là Ủy viên Ban chấp hành.

Nhiệm kỳ 2020-2025 cũng đã ban hành Quyết định số 39 - QĐ/ĐUK, ngày 30/9/2020 thành lập đội ngũ báo cáo viên Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, gồm 05 đồng chí (03 đồng chí Thường trực và 02 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ).

Sau khi thành lập đội ngũ báo cáo viên của mỗi nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối ban hành quy chế hoạt động của đội ngũ báo cáo viên Đảng bộ làm cơ sở để đội ngũ báo cáo viên hoạt động hiệu quả hơn, quy chế quy định rõ trách nhiệm và chế độ thông tin cho báo cáo viên và cấp ủy cơ sở.

Đối với các tổ chức cơ sở đảng, theo chỉ đạo của Đảng ủy Khối và sau mỗi kỳ Đại hội đều phân công đồng chí Bí thư hoặc Phó Bí thư làm báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở phụ trách công tác tuyên truyền của tổ chức đảng.

3. Công tác đổi mới nội dung, phương thức hoạt động báo cáo viên

Hàng năm, trên cơ sở chỉ đạo và hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối đã chỉ đạo công tác tuyên truyền miệng, xây dựng kế hoạch, hướng dẫn nội dung tuyên truyền năm, hàng tháng; cung cấp thông báo nội bộ và một số đề cương, tài liệu tuyên truyền phục vụ công tác tuyên truyền miệng. Điểm nổi bật trong công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên trong những năm qua là đổi mới về phương pháp tuyên truyền, chú trọng cung cấp thông tin về kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng, tình hình biển đông, tình hình quốc tế... Nội dung thông tin hướng vào việc giải quyết những vấn đề cán bộ, đảng viên quan tâm.

Qua 15 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 17-CT/TW công tác tuyên truyền miệng được tổ chức bằng nhiều hình thức phong phú, với nhiều cách làm hay, sáng tạo, đổi mới như tổ chức hội nghị trực tiếp, trực tuyến, báo cáo chuyên đề... phù hợp với đối tượng nghe và tình hình thực tế của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị nâng

cao tính định hướng tư tưởng, thuyết phục, bảo đảm chất lượng, hiệu quả trong mỗi buổi tuyên truyền.

4. Về bồi dưỡng nâng cao trình độ, nghiệp vụ, chuyên môn cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên

Đối với đội ngũ báo cáo viên cơ sở, đội ngũ báo cáo viên của Đảng ủy Khối được tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức.

Sau mỗi nhiệm kỳ đại hội đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tổ chức các lớp bồi dưỡng cho cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng có lồng ghép nội dung này.

5. Thực hiện chế độ, chính sách

Việc chi trả chế độ hàng tháng (phụ cấp trách nhiệm) đối với báo cáo viên được thực hiện đảm bảo theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy, chế độ báo cáo chuyên đề, nghị quyết thực hiện theo Nghị quyết số 106/2018/NQ-HĐND, ngày 13/12/2018 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Đồng về quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức ở trong nước thuộc tỉnh Lâm Đồng.

III. Thực trạng công tác tuyên truyền miệng

1. Về nội dung công tác tuyên truyền

Công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên được quan tâm; Đảng ủy Khối cũng như các Đoàn thể Khối hàng năm đã phối hợp tổ chức, quán triệt, triển khai học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng các cấp đến cán bộ, đảng viên. Kết quả từ 2008 đến nay đã mở nhiều lớp quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp, các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên. Bên cạnh đó, hàng năm còn mời các đơn vị như Học viện Lục quân Đà Lạt, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải Quân... thông tin chính trị, thông tin thời sự, thông tin định hướng tư tưởng... cho cán bộ, đảng viên trong Khối.

Triển khai tuyên truyền, học tập Chỉ thị 03-CT/TW và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII), nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; học tập chuyên đề các năm, chuyên đề toàn khóa...; tuyên truyền các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của đất nước, tỉnh đến toàn thể cán bộ, đảng viên.

2. Công tác tuyên truyền miệng

Công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên trong năm qua là chú trọng đổi mới về phương pháp tuyên truyền, nâng cao khả năng sử dụng công nghệ thông tin, thay đổi báo cáo viên theo từng nội dung chuyên đề, chú trọng cung cấp thông tin, cập nhật về tình hình kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng của đất nước và địa phương, tình hình biển đảo, tình hình quốc tế; công tác đối ngoại... Nội dung thông tin bảo đảm được tính toàn diện, hướng vào giải quyết những vấn đề cấp

thiết về lý luận và thực tiễn; nâng cao tính thời sự, tính định hướng, tính chiến đấu, tính thiết thực; góp phần quan trọng trong việc tạo nên sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong Đảng; động viên cán bộ, đảng viên tích cực lao động, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao; giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

III. Đánh giá chung

1. Ưu điểm

Nhận thức sâu sắc vai trò, vị trí công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên của Đảng là một trong những hoạt động hết sức quan trọng trong việc phổ biến, tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với cán bộ, đảng viên; thông báo kịp thời có định hướng các vấn đề thời sự quan trọng trong nước và quốc tế, các vấn đề nóng, nhạy cảm được cán bộ, đảng viên và dư luận xã hội quan tâm; là công cụ sắc bén trong đấu tranh bảo vệ chân lý, chống lại mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch và các phần tử cơ hội, nhất là trên lĩnh vực tư tưởng, chính trị, văn hóa, tạo nên sự thống nhất về ý chí và hành động, sự đồng thuận trong toàn Đảng bộ Khối.

Trong 15 năm qua, đội ngũ báo cáo viên của Đảng bộ tập trung tuyên truyền đến đảng viên, cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong Khối các cơ quan tỉnh những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các nghị quyết Hội nghị Trung ương Đảng...; tuyên truyền về các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước như: kỷ niệm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Cách mạng Tháng tám và Quốc khánh 2/9; tuyên truyền về bầu cử Quốc Hội; tuyên truyền thực hiện sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992; tuyên truyền các nghị quyết, kết luận của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế-xã hội; về công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; việc thực hiện các nhóm giải pháp của Chính phủ, của Tỉnh nhằm kim hãm suy giảm kinh tế, kích cầu đầu tư, tiêu dùng, đảm bảo an sinh xã hội; đề án, chương trình xây dựng nông thôn mới; tuyên truyền sâu rộng việc học tập và làm theo Bác. Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp trên Biển đông, tình hình khu vực và thế giới, Đảng ủy Khối đã chỉ đạo đội ngũ báo cáo viên tổ chức các đợt tuyên truyền sâu rộng về tình hình Biển Đông và nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân... Bên cạnh đó Đảng ủy còn chú trọng tuyên truyền các ngày kỷ niệm của ngành, cơ quan, đơn vị gắn với việc quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên và các văn bản của ngành đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị. Các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ khối đã duy trì nề nếp việc chào cờ và sinh hoạt dưới cờ sáng thứ hai hàng tuần; phân công báo cáo viên hoặc đảng viên chuẩn bị kỹ nội dung sinh hoạt với những nội dung tuyên truyền về lịch sử, truyền thống cách mạng đất nước, địa phương, về thân thể, sự nghiệp, đạo đức, tác phong của các lãnh tụ Đảng, Nhà nước, về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW, Đảng ủy Khối luôn chú trọng, phát huy tính hiệu quả của tuyên truyền miệng trong công tác xây dựng Đảng. Thông qua

hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên góp phần tạo nên sự đoàn kết, thống nhất về ý chí và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị mà Đảng bộ đề ra; hoạt động của đội ngũ báo cáo viên và công tác tuyên truyền miệng ngày càng đổi mới và đạt được kết quả khá toàn diện.

Việc tổ chức học tập quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng được tiến hành nghiêm túc, có chất lượng, tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia học tập với tỷ lệ cao trên 95%, đã góp phần tích cực vào định hướng nhận thức của cán bộ, đảng viên cũng như kịp thời giải quyết những bức xúc, vướng mắc và tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên.

Công tác xây dựng, củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên được quan tâm thường xuyên và liên tục.

2. Một số hạn chế, yếu kém, nguyên nhân

Số lượng báo cáo viên của Đảng ủy Khối ít (5 đồng chí), số lượng tổ chức cơ sở đảng nhiều, dẫn đến gặp không ít khó khăn trong công tác tuyên truyền, phổ biến và quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và Nhà nước đến cán bộ, đảng viên.

Đội ngũ báo cáo viên của cơ sở hầu hết là kiêm nhiệm, công việc chuyên môn nhiều nên thời gian đầu tư nghiên cứu còn hạn chế, phương pháp truyền đạt chưa thật sự đổi mới, chưa lôi cuốn người nghe. Việc quán triệt, học tập Nghị quyết hay lồng ghép sinh hoạt chung với các nội dung khác nên hiệu quả từ việc quán triệt, học tập chưa cao.

*** Nguyên nhân của hạn chế, khó khăn**

Một vài cấp ủy, các tổ chức cơ sở đảng nhận thức chưa sâu sắc về tầm quan trọng của công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của báo cáo viên.

Báo cáo viên cơ sở ít đầu tư thời gian nghiên cứu các văn bản, cập nhật kiến thức, thông tin mới; phương pháp, kỹ năng tuyên truyền...

3. Một số kinh nghiệm

Từ thực tiễn tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị 17-CT/TW trong 15 năm qua Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh rút ra một số kinh nghiệm nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong thời gian tới, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, cụ thể là:

Cấp ủy, các tổ chức cơ sở đảng phải thực sự quan tâm đến công tác tuyên truyền miệng, xác định rõ công tác tuyên truyền miệng là nhiệm vụ, đồng thời là trách nhiệm của mỗi một cấp ủy, cán bộ, đảng viên, trong đó đội ngũ báo cáo viên là lực lượng nòng cốt góp phần tích cực trong việc chuyển tải chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với cán bộ, đảng viên.

Luôn quan tâm xây dựng, củng cố đội ngũ báo cáo viên đảm bảo số lượng, chất lượng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có uy tín, tâm huyết với nhiệm vụ được giao.

Kịp thời biểu dương, khen thưởng, quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và chế độ chính sách cho đội ngũ báo cáo viên.

IV. Phương hướng tiếp tục thực hiện Chỉ thị 17-CT/TW trong thời tới

Tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 15/10/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, cập nhật kiến thức mới, các kỹ năng, cách giải quyết tình huống cho đội ngũ báo cáo viên.

Tiếp tục đổi mới về nội dung, phương pháp tuyên truyền miệng; củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên.

Trên đây là Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 17-CT/TW, ngày 15/10/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X “về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới” của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.

Nơi nhận:

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (đề b/c),
- Thường trực ĐUK,
- Lưu VT.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ**

Lương Văn Mừng

